



ข่าว

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๕๕๐๒ โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๓๑๙๔
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ เดินหน้าพัฒนาสินค้าสหกรณ์
อบรมสมาชิกสหกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่การผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐานแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าสหกรณ์พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานที่ปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค พร้อมทั้งเป้าหมายในการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

นายปรัชญา ดิลกสัตยา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่การผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐานแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในเขตกรุงเทพมหานคร ๓๐ คน โดยเป็นตัวแทนจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองแขม ซึ่งผลิตน้ำหอมสบู่และผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากดอกจำปี กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสุภัทรรักษา ผลิตสินค้าผลไม้แปรรูป กลุ่มอาชีพบ้านบัวแก้วสมุนไพรรวม ผลิตแชมพูและเกลือสปาขัดผิว สหกรณ์เคหสถานศิริรินทร์และเพื่อน จำกัด ผลิตน้ำยาอเนกประสงค์ แชมพู น้ำยาซักผ้า สเปรย์ตะไคร้ไฉโย่ง สหกรณ์เคหสถานชุมชนคลองบางพราน จำกัด ผลิตสินค้าจากเห็ดแปรรูป และสหกรณ์เคหสถานคลองลัดภาชี จำกัด ผลิตขนมเปียะ และดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น

การอบรมครั้งนี้ได้เชิญ ร.ท. วิเชียร สีขาว วิทยากรพิเศษจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน มาร่วมถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และแนวทางการขอรับรองมาตรฐานสินค้า เช่น ออย. สมส. มผช. เป็นต้น เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตในสังกัดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐานปลอดภัย ทราบถึงขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการขอรับรองมาตรฐานสินค้าจากออย. ประเภทอาหาร เครื่องสำอาง และวัตถุอันตราย เพื่อให้สินค้าสหกรณ์ได้รับการพัฒนาด้านคุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐาน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค จนเป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันในตลาดได้ในอนาคต

“กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสินค้าที่ผลิตโดยสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้เป็นสินค้าสหกรณ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยได้มีโครงการพัฒนาสินค้าของสถาบันเกษตรกรให้ได้รับรองมาตรฐาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้สถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพและมีความพร้อม พัฒนาเป็นกลุ่มผู้ผลิตคุณภาพสามารถผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานที่ปลอดภัย โดยมุ่งพัฒนาสมาชิกของสถาบันเกษตรกร ให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาให้สินค้าของสถาบันเกษตรกร จนได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับจากผู้บริโภค ส่งผลต่อการขยายช่องทางการจำหน่ายได้เพิ่มมากขึ้น” นายปรัชญา กล่าว